

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Họ và tên: **VÕ THANH AN**

Sinh năm: 1967

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.

Bản thân tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương và cơ quan công tác giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tôi nhận thấy đây là vinh dự đồng thời là trách nhiệm to lớn của bản thân trước Tỉnh ủy, cử tri, Nhân dân toàn tỉnh nói chung và Nhân dân huyện Sơn Tịnh nói riêng. Hội đồng nhân dân là cơ quan dân cử ở địa phương đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, có nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương.

Bản thân tôi sinh ra ở miền Bắc, quê ở xã Tịnh Phong và lớn lên, học tập tại huyện Sơn Tịnh. Tôi rất vui mừng được Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi phân công về ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII tại huyện Sơn Tịnh. Trong những năm qua kinh tế của tỉnh ta nói chung, huyện Sơn Tịnh nói riêng đã có bước phát triển toàn diện: Kinh tế tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững. Huyện Sơn Tịnh chúng ta hiện có 11 xã, gần 96 ngàn nhân khẩu, đã có 11 xã về đích Nông thôn mới. Bộ mặt các vùng quê Sơn Tịnh đã có nhiều đổi thay: Hệ thống giao thông nông thôn được nhựa hóa, cứng hóa. Các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao đã hình thành. Các hộ khá và giàu tăng lên, hộ nghèo ngày càng giảm. Hệ thống chính trị của huyện được tăng cường xây dựng vững mạnh. Khối Đại đoàn kết toàn dân trong huyện ngày càng được xây dựng vững chắc.

Là người con của quê hương Sơn Tịnh nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Không ngừng học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, trau dồi đạo đức cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân

công; luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Hội đồng nhân dân tỉnh; kịp thời giải quyết và kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri.

2. Tích cực tham gia các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh và đề xuất các cơ chế, chủ trương, chính sách tạo điều kiện tỉnh Quảng Ngãi nói chung, huyện Sơn Tịnh nói riêng phát triển, nhất là thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp VSIP,... khai thác thế mạnh về phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Tịnh góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

3. Với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tôi sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai mô hình "*Dân vận khéo*" trên địa bàn, xây dựng các đoàn thể - chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới; thường xuyên bám cơ sở khi có điểm nóng xảy ra, nắm bắt dư luận trong Nhân dân tổng hợp và nhận định đúng tình hình để tham mưu cho Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.

4. Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tôi sẽ chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người cán bộ Mặt trận, triển khai và thực hiện tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong việc xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, nhất là Cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*" trên địa bàn tỉnh và góp phần đưa Sơn Tịnh trở thành huyện Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Tôi sẽ cố gắng kết nối, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ Nhân dân các địa phương trong huyện, xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; huy động các nguồn lực chăm lo cho các gia đình gặp khó khăn, hộ nghèo, góp phần giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, các hộ yếu thế trong xã hội. Hằng năm cố gắng huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh khoảng 6 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa khoảng 150 nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh và huyện Sơn Tịnh.

6. Hiến pháp 2013 đã quy định MTTQ Việt Nam có chức năng giám sát và phản biện xã hội, với trách nhiệm là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đây là một điều kiện rất thuận lợi để tôi tập trung, tổ chức nhiều hoạt động giám sát và đề nghị phản biện những đề án, chương trình do các sở, ngành chủ trì soạn thảo có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của bà con. Đảm bảo giải quyết được những tâm tư, kiến nghị của bà con và các chương trình, đề án khi ban hành sẽ mang lại lợi ích, hợp lòng dân được đi vào cuộc sống.

7. Là đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các giới cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri; cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống chính sách đối với các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi của chúng ta ngày càng giàu đẹp và văn minh. Tích cực tham gia giám sát các lĩnh vực được cử tri quan tâm như quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, thực hiện các chính sách xã hội đối với người có công, hộ nghèo...

8. Là đại biểu dân cử của dân tôi sẽ luôn gần gũi Nhân dân, học hỏi Nhân dân, chia sẻ các khó khăn, kiến nghị của cử tri, phấn đấu xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của cử tri huyện Sơn Tịnh. Tôi mong muốn được cử tri trong huyện giám sát, theo dõi và hỗ trợ tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Cuối cùng tôi rất mong cử tri huyện Sơn Tịnh ủng hộ bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để tôi có điều kiện đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào sự xây dựng và phát triển của Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh.

Trân trọng cảm ơn!